



ปีการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐

ศาสตราจารย์ ดร.พนัส ลิ้มเสถียร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส ลิ้มเสถียร

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. พนัส ลิ้มเสถียร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับและยกย่องในสังคม เป็นแบบอย่างของนักบริหารผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ พัฒนาสังคมและพัฒนาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. พนัส ลิ้มเสถียร เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลตามความต้องการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ศึกษาวิชาการบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๑ เมื่อจบการศึกษาแล้วได้กลับเข้ารับราชการในกรมบัญชีกลาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งมาตามลำดับ จนเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร พ.ศ. ๒๕๒๕ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตลอดระยะเวลา ๓๔ ปี ที่รับราชการในกระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์ ดร. พนัส ลิ้มเสถียร ได้ใช้วิชาความรู้ ให้เป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดินเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านการบัญชี กล่าวคือได้เป็นผู้ร่วมปรับปรุงระบบบัญชีการเงินแผ่นดินส่วนกลางในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นผู้ปรับปรุงระบบบัญชีการเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (การบัญชีคลังจังหวัด คลังอำเภอ) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และได้ประมวลระบบบัญชีของคลังจังหวัด คลังอำเภอ ขึ้นเป็นคู่มือการบัญชี คลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นผู้ปรับปรุงระบบบัญชีของส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนราชการในภูมิภาค และได้ประมวลขึ้นเป็นคู่มือการบัญชีส่วนราชการ และคู่มือการบัญชีส่วนราชการในภูมิภาคในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และ ๒๕๑๐ ตามลำดับ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. พนัส ลิ้มเสถียร ยังเป็นผู้มีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสถาบันการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และอำนวยการจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔

นอกจากตำแหน่งราชการในกระทรวงการคลังแล้ว ศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ สิมะเสถียร ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเป็นกรรมการและประธานกรรมการของรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่ง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

ในด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ สิมะเสถียร ได้เคยเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาการวางรูปบัญชีและวิชาการบัญชีรัฐบาลในระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๑๒ และปีพ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๘ ได้เขียนตำราวิชาการวางรูปบัญชี (พิมพ์ ๔ ครั้ง) และตำราวิชา การบัญชีรัฐบาล (พิมพ์ ๔ ครั้ง) ศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ สิมะเสถียร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้รับปริญญาพาณิชยศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗

ในปัจจุบันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ สิมะเสถียร ยังคงดำรงตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการที่สำคัญคือ เป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการร่างกฎหมายคณะที่ ๑๒ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ สิมะเสถียร มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์ภาครัฐและเอกชนให้ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้ทำชื่อเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชีเพื่อเป็นเกียรติสืบไป